



สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

เนื่องในโอกาสวันครูที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพภักดีมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

การให้การศึกษาแก่คนเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต จึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ “ครู” ซึ่งเป็นผู้ที่จะผลักดันให้ทุกอย่างสู่เป้าหมายได้ สังคมไทยจึงยกย่องนับถือครูว่าเป็นปูชนียบุคคล เพราะครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดีและความถูกต้อง มีความรักให้แก่ลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความหนักแน่น มีความอดทน และเป็นแบบอย่างที่ดี พุดจาไฟเพราะ ไม่ดูหมิ่นดูแคลนศิษย์ มีความรักและให้ความเสมอภาคกับศิษย์ทุกคน เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

อย่างไรก็ตามในโลกของการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการประสานความร่วมมือดังกล่าวจะเชื่อมโยงครอบคลุมในทุกด้านรวมถึงการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้อยู่ในระดับกลุ่มผู้นำของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้

สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของ “ครู” ผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีความเสียสละ และมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกล่าเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เด็ดโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุข อย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และพระคุณของบูรพาจารย์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรอันเป็นมงคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น